



ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ที่ ๒๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ นั้น

บัดนี้ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้ดำเนินการคัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

รหัส ๐๖ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เลขประจำตัว ๐๖๐๐๒ นางสาวดวงรัตน์ วงษ์จินดา

ลำดับที่ ๑

เลขประจำตัว ๐๖๐๐๑ นายพอพันธ์ สร้อยน้อย

สำรอง

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

ผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการให้มารายงานตัว วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๓ กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดสรรลำดับที่ ๑ ในข้อ ข) ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดสรรสำรองมารายงานตัว

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการข้างต้นนี้ ส.กทอ. ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิ์ หรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธนรัช จังพานิช)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน